



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ได้แก่

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

- สำนักงานปลัด ได้แก่

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

จำนวน ๑ อัตรา

โดยกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบล
วัดโบสถ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดโบสถ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งตามบัญชี แนบท้ายนี้

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะทุกภาควิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมี
การสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างใหม่แล้ว
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

บัญชีแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

สอบ ได้ ลำดับ ที่	หมายเลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน (สมรรถนะ) (๗๐ คะแนน)	คะแนน (สัมภาษณ์) (๓๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๑๐๐ คะแนน)	คะแนน เฉลี่ย (%)	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายรังสรรค์ นกอินทร์	๖๔	๒๗.๘	๙๑.๘	๙๑.๘	

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลำดับที่ ๑ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เมื่อผ่านมติเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ก.อบต.จังหวัดชลบุรี) แล้ว